



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว

ด้วยแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับปรับปรุง)กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ประเด็นการนำระบบการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) มาให้บริการประชาชนในพื้นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากแผนดังกล่าว คณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา จึงได้มีการประชุมหารือและวางแผนการขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมดำเนินการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเล็งเห็นว่าควรส่งเสริม ต่อยอด และพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ผ่านศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการของภาครัฐในศูนย์บริการใกล้บ้านที่ครอบคลุมทุกพื้นที่

ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการรับบริการภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวจึงจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีงานบริการดังนี้

๑. งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน ๑๖ งานบริการ
๒. งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs จำนวน ๒ งานบริการ
๓. งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน ๔ งานบริการ

โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๖๗๗-๑๔๒๓๓ และ ๐-๓๖๗๐-๑๖๔๔
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว
Website : www.nongsaikaow.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

พันตำรวจเอก

(ธนศักดิ์ ปานแย้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว